

## DEXON - เหมือนจะต่ำแล้วนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็คงวนกลับมาที่ ตลาด หรือ SET Index กันเหมือนเดิมแหละ ซึ่งจะใช้อรรถาธิบายที่จั่วหัวได้หรือไม่ั้นจริงๆ แล้ว เหนือเมฆก็กล่าวไว้แล้วบ่อยๆ ว่า ไม่ต้องคาดการณ์นะ แคร่รอสัญญาณยืนยันแบบชัดๆ ก็บอกได้เอง... เคยเห็นบ่อยครั้งว่า มีการคาดการณ์ว่าระดับนั้นระดับนี้ น่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้ว (1490+/- รอบก่อน) แล้วสุดท้าย ก็ยังมีการลงมาต่ำกว่าจนได้ เกือบๆ 1460 กันเมื่อไม่นานมานี้... แล้วตอนนี้ ถ้าจะมีท่านใดออกมาบอกว่า ระดับ 1461+/- ที่ผ่านมานี้ น่าจะเป็นจุดต่ำสุดไปแล้วอีกสักที คงต้องถามกันในเหตุผลหน่อยละนะ ซึ่งก็แล้วแต่ว่า ใครจะถามเหตุผลทางไหน ทางปัจจัยพื้นฐาน หรือทางปัจจัยทางเทคนิค หรือจะทางด้านจิตวิทยาการลงทุน เอาให้ชัดๆ กันหน่อยก็ดี แต่ถ้าถามเหนือเมฆ ในส่วนของปัจจัยทางเทคนิค ท่านใดที่เคยติดตามทาง LIVE ทุกครั้งที่ผ่านๆ มา ได้แนะนำไปแล้วว่า จะต้องดูยังไง หรือต้องดูจุดไหน ถึงจะยืนยันว่า เราได้จบขาลงไปแล้ว ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว...ซึ่งนั่นแปลว่า ถ้ายังไม่มีการยืนยัน ย่อไรก็ยังไม่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ แม้ว่าเราจะคาดหวัง ปลายคลื่น 4 จะอยู่ไม่ต่ำกว่า 1450 ซึ่งระดับ 1460+/- ที่ผ่านมานั้น ก็อาจจะใกล้เคียง หรือ เหมือนจะต่ำแล้วนะ แต่นั่นแหละ ในเมื่อยังไม่เข้าเงื่อนไขของการยืนยัน ขาลงก็ยังคงทำงานอยู่ต่อไป แล้วการต่ำกว่า 1460 ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ และนั่น ดูจะไม่สวยงามนัก ด้วยการลงทุนที่กลับสั้นสำคัญ แล้วตั้งขึ้น ก็ควรจะตั้งให้เร็วๆ ถ้าจะลงมาหาอีกนั้น อาจจะมีหลุดระดับนี้สำคัญ 1450 ได้เหมือนกันนะ และนั่น จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ...ต้องทำใจ ก็รู้อู๊ๆ กันนะ

### ดูตามเกม...

อันนี้ ก็น่าจะพอกกล่าวเหมือนๆ กัน นะว่า ยังไม่ยืนยันเหมือนกันว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว แต่ก็ใกล้ๆ จะยืนยันได้เหมือนกัน ซึ่งจะหมายถึงว่า ถ้ายังขึ้น ก็จะยิ่งดูดีกว่าอ่อนตัวนะ

- แนวรับ : ... 3.00-2.90 หรือ ยืน 3.10 ได้ก็น่าตามน้ำ
- เป้าหมาย : ... 3.40-3.50 แคร่ระยะสั้น เพราะ 4.0 สั้นได้

Price Chart...(DEXON)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น DEXON... อย่างที่กล่าวไว้ ยิ่งขึ้นก็ยิ่งดี หมายถึง หากผ่านระดับ 3.10 ไปได้ ก็เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาลง น่าจะจบลงไปเรียบร้อยแล้ว... ซึ่งถ้าดูจากโครงสร้างการแกว่งตัวพร้อมกับรูปแบบ Indicator ก็พอจะคาดหวังในทางขึ้นก่อนได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่หลุด 2.90 ลงมาก่อนด้วย จะอุ่นใจกว่า เรียกว่า ถ้าจะย่อๆ ก็ขอย้ายเยอะๆ หรือ ไม่ต่ำกว่า 2.90 ไว้ก่อน จะดีกว่า ส่วนเป้าหมายของการขึ้น ก็จะมีที่ระดับ 3.4-3.5 ก่อน แต่ก็อาจจะแค่แนวต้านระยะสั้น อาจจะผ่านแรงๆ ขึ้นไปทดสอบระดับ 4.0 หรือ สูงกว่าเล็กๆ ได้เลยเหมือนกัน ดังนั้น การแก๊งกำไร หรือ การเล่นรอบ ก็แล้วแต่ถนัดนะ แต่เครื่องคิดทางนี้ไว้เท่านั้น เป็นพอ